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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี ๒๕๖3   

วันที่ 4 สิงหาคม ๒๕๖3 
 เวลา  10.๐๐ น. 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
-------------------------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
 

๑ นายตรีธวัฒน ์ สุขศรีปพัฒน์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
๒ นายหวัด ด่านกลาง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายธนวัฒน ์ จั่นปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
4 นายปรีชา ทองประดิษฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑ 
5 นายธงชาติ บุญรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
6 นายชู    เรืองดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๒ 
7 นายจรัส อุชุภาพ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
8 นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๓ 
9 นายอภิชาติ ชูลขันธ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 

10 นายบุญเกล้า ตั๊งถาวรการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๔ 
11 นางสาวกรุณา สร้อยสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
12 นางปวันรัตน์ รอดพ้น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๕ 
13 นายนิยม อ่ิมอาบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๖ 
14 นายชาญชัย ทองไทย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 7 
15 นายมานัต พูลเพิ่ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
16 นายกอบชัย บานแย้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๘ 
17 นายณรงค์เดช อินมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
18 นางสาวพรทิพ อุทัยธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๑ 

   19 นางสาวเรณู ฤทธิ์มาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑2 
20 นายจิระ เอ็งพัวศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
21 นางพงศธร จันร์ศิริ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑3 
22 นายบุญสืบ ดิษฐทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑4 
23 นายสายชล บุบผา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
24 นายสุดจริต กลิ่นอยู่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑5 
25 นางปราณี พานพ่วง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
26 นายภมร อยู่เย็น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
27 นางจิราพร รอดภัย เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑ นายเอกชัย     เจิมสุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที ่10 
๒ นายด ารง  ปุยอรุณ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 10 
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๓ นางปรางทิพย์    พรหมเชื้อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 1๑ 
๔ นายบุญอ้าย ทรัพย์มา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ 12 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑ นายนาวิน มูลมงคล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
2 นายวันเพ็ญ เรืองโรจน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
3 นายอธิพงษ์ นาครอด รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
4 นายจักริน พ่วงดี หัวหน้าส านักปลัด  
5 นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร ผู้อ านวยการกองคลัง 
6 นายรัชพล เสือสอาด ผู้อ านวยการกองช่าง 
7 นางสาววิจิตรา ฉิ่งเล็ก ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
8 นายพงศ์ศักดิ์ นาคโต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
9 นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา ผู้อ านวยการส่งเสริมการเกษตร 

10 นางสาวปนัดดา ศันเสนียกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
11 นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
12 นางสาวสายนที โสดา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
13 นางพิรวรรณ์ ไพบูลย์อนันต์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
14 นางสาวทับทิม แสงงาม นักจัดการงานทั่วไป 
15 นายสุพชัย ยิ้มละมัย ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
16 นางสาวสุจิตรา โชติรัตนฤทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
17  นางสาวดาวพระศุกร์ ม่วงศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
18 นางสาวเกตน์นิภา กลิ่นอุบล ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
19 นายภคพล ชูลขันธ์ พนักงานทั่วไป 
20 นางสาวกรรณิกาณ์ หอยหวาน พนักงานจ้างเหมาบริการ 
21 นายสายชล ศรีพนมวรรณ ผอ.รพ.สต.หินเหล็กไฟ 
22  นายชุมพร นาคประสบสุข ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลหัวหิน 
23 นางสาวปุณฑรีก์ ปานหอม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองซอ 
24 นางเพ็ญผกา ชัยนา ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 
25 นางนิภาภรณ์ มุ่งผล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองตะเภา (ประชุมแทน) 
26 นางสาวอารียา ขวกเขียว ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเหียง (ประชุมแทน) 

 

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.  
 เมื่อที่ประชุมพร้อม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ กล่าวเปิดการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 
ประธานสภา 
 
 
 

1.1 แนะน าพนักงานส่วนต าบลท่ีได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จ านวน 3 อัตรา 
1) นายอธิพงษ์ นาครอด ต าแหน่ง รองปลัด อบต.หินเหล็กไฟ  
2) นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
3) นางสาวสายนที โสดา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
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ประธานสภาฯ 
 

1.2 แจ้งสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานรอบปี พ.ศ. 2563)  

นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอเชิญหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ชี้แจง 
 

นางสุนทราพร เพ็ชรประเสริฐ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
 
 
 

สรุปผล การประเมินการจัดบริการสาธารณะ องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายงานรอบปี พ.ศ. 2563) ประกอบด้วยการ
บริการสาธารณะ จ านวน 8 ด้าน 21 ภารกิจ รายละเอียดตามที่เสนอต่อที่ประชุม
ส าหรับรอบการประเมินครั้งนี้ยังปฏิบัติได้ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ หวังว่าจะได้รับความ
ร่วมมือจากท่านสมาชิกต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ  
(พ.ศ. 2561 - 2564) ครั้งท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ. 2563 
ข้อกฎหมาย  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  

หมวด 4 การแก้ไข การเพ่ิมเติมหรือการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
  ข้อ 21 การแก้ไขแผนพัฒนาเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
           วรรคสอง เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว 

ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัดทราบด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุมสภาฯ 
ประธานสภาฯ 
 

การรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓            
วันที่ 8 พฤษภาคม 256๓ 
ให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมสภาดังกล่าว ว่ามีข้อความใดตกหล่น
หรือขาดประเด็นส าคัญตรงส่วนใดหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม  
๒๕๖3 นายนิยม อ่ิมอาบ แจ้งให้แก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 6 (ข้อ 6) โครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมพัฒนา จากหมู่ที่ 16 เป็นหมู่ที่ 6  

ประธานสภาฯ 
 

มีสมาชิกท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือขอให้แก้ไขตรงส่วนใดอีกหรือไม่ หากไม่มีขอให้                 
ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ ให้การรับรองการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 256๓ เมื่อวันที่ 8 
พฤษภาคม  ๒๕๖3 

ระเบียบวาระท่ี ๓ :  กระทู้ถาม        
         - ไม่มี – 
ระเบียบวาระท่ี ๔ 
 

เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
        - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
ประธานสภาฯ 
 

5.1 ญัตติขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล 
หินเหล็กไฟ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 256๕) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 ประจ าปี           
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 พ.ศ. ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
นายนาวิน  มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เสนอญัตติ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
ข้อกฎหมาย 
1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254๘ และท่ีแก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2561 
     ส่วนที่ ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา 
     ข้อ ๒๒ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
         (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีเพ่ิมเติมพร้อมเหตุผลและความจ าเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
         (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นที่เ พ่ิมเติม ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น        
ที่ เ พ่ิม เติมให้สภาองค์การบริหารส่ วนต าบลพิจารณา  ตามมาตรา ๔๖ แห่ ง
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย 
      เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น
ดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบ         
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ 
      ข้อ ๒๒/๑ เพ่ือประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น     
ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาตาม
มาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ด้วย 
      ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับ
โครงการพระราชด าริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐ และนโยบายกระทรวง 
มหาดไทยให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ส่ง 
ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงให้สภาองค์การบริหารส่วนต าบล
พิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความ
เห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังกล่าว 
- ขอให้ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด 

ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบ ให้เพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 
3/2563 จ านวน 11 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) และมีมติเป็น       
เอกฉันท์เห็นชอบ ให้เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 
3/2563 จ านวน 6 โครงการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานสภาฯ 
 

6.1 รายงานผลโครงการ/งาน/กิจกรรม ของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟ 
 



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๕ 
 

ผอ.โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 
 

เรียนประธานสภาฯ โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ ขอความอนุเคราะห์ อบต.หินเหล็กไฟ 
ให้ช่วยตัดกิ่งไม้บริเวณโดยรอบโรงเรียน และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้  

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองซอ 
 

เรียนประธานสภาฯ โรงเรียนบ้านหนองซอ ปัจจุบันมีนักเรียน จ านวน 226 คน และ มี
ครู จ านวน 10 ท่าน ในนามของโรงเรียนขอขอบคุณท่านนายก และประธานสภาฯ      
ที่ให้บริการช่วยเหลือทางโรงเรียนมาโดยตลอด ช่วยเก็บขยะ รวมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ความเรียบร้อยบริเวณหน้าโรงเรียน ท าให้ลดอัตราความเสี่ยงและอันตรายได้มากขึ้น
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีความยินดีที่ร่วมกิจกรรม โครงการที่ดี ของ อบต. ต่อไป 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
นางนิภาภรณ์ มุ่งผล 
โรงเรียนบ้านหนองตะเภา 
(ผู้แทน) 
 
 
 
 

ดิฉันได้รับมอบหมายเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ผอ.โรงเรียนบ้านหนองตะเภา ซึ่งทาง
โรงเรียนหนองตะเภา มีระดับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และในปีการศึกษา
นี้นักเรียนมีจ านวนมากขึ้น แต่จ านวนห้องเรียนมีจ านวนเท่าเดิม ทางเราใช้วิธีเวียน
ห้องเรียน ส่วนในระดับปฐมศึกษาไม่ค่อยมีปัญหา ในช่วงปิดเทอมโรงเรียนได้
งบประมาณจาก กสทช. ในการสร้างห้องคอมพิวเตอร์และได้รับการสนับสนุนปรับปรุง
ซ่อมแซมโรงอาหาร โดยที่ผ่านมาได้รับสนับสนุนจาก อบต.หินเหล็กไฟ เป็นอย่างดีและ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองเหียง  
 
 
 
 
 

โรงเรียนบ้านหนองเหียง  กล่าวขอบคุณ อบต.หินเหล็กไฟ ที่ช่วยเก็บขยะทุกวัน ท าให้ไม่
มีปัญหา โรงเรียนบ้านหนองเหียง มีนักเรียนตั้งแต่ อนุบาล 2 – ป.6 และได้รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิ เรื่อง อาหารเช้า ปรับปรุงเรื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการเรียน มีครู
ช่วยสอนภาษาอังกฤษ 2 ท่าน และมีอาสาสมัครมีช่วยสอน 2 ท่าน มีมาตรการป้องกัน
ไวรัสโควิด - 19 โดยการวัดอุณหภูมินักเรียนทุกเช้า พร้อมจดบันทึกกรณีพบว่ามีไข้
ระหว่างเรียนจะติดต่อผู้ปกครองให้พาเด็กนักเรียนไปโรงพยาบาล และขอขอบคุณ อบต. 
หินเหล็กไฟ ทีใ่ห้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
ผอ.โรงเรียนอนุบาลหัวหิน ขอแจ้งว่าป้ายจราจรหน้าโรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) ไม่มี ซึ่งบริเวณนั้น      

มีการจราจรหนาแน่นและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแล อยากทราบว่า 
มีหลักการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร 

ประธานสภาฯ 
 
 

ก็ขอฝากทางผู้บริหารด้วย เนื่องจากพ้ืนที่ตรงบริเวณนั้น มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
การจราจรค่อนข้างหนาแน่น อยากให้เล็งเห็นถึงความปลอดภัยเป็นส าคัญ อยากทราบ
ว่าในเรื่องนี้มีแผนรองรับหรือมีแนวทางการแก้ไขแล้วหรือไม่ 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 
 
 
 
 
 

ขออนุญาตชี้แจงเรื่อง ป้ายจราจร ซึ่งทาง อบต.หินเหล็กไฟ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญใน
เรื่องความปลอดภัย และได้ส่งเจ้าหน้าที่ อปพร. ไปอ านวยความสะดวกแล้ว แต่ในส่วน
ของป้ายทางเราไม่สามารถติดตั้งไฟเองได้  เนื่องจากต้องขออนุญาตแขวงการทาง                
โดยเบื้องต้นทางเราได้ซื้อมาไว้ ๔ จุด เนื่องจากทราบว่าหน้าโรงเรียนหนองขอนมีการ
ขยายทาง และได้ซื้อเตรียมไว้ให้ 1 ชุด ส าหรับรองรับตรงจุดนี้ไว้แล้ว ส าหรับแนวคิด
ทางเราจะพยายามท าทุกอย่างให้เต็มทีโ่ดยค านึงถึงความปลอดภัยเป็นที่สุด โดยปัจจุบัน
งบประมาณส าหรับจ่ายเจ้าหน้าที่ อปพร. ไม่มี ท าให้เป็นภาระของ อปพร. ซึ่งทางเราได้
วางแผนเตรียมรองรับส าหรับการแก้ไขปัญหาไว้แล้ว 



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๖ 
 

ประธานสภาฯ ข้อเท็จจริง คือ ไม่มีเจ้าหน้าที่ อปพร. เข้าไปดูแล และขอฝากเรื่องติดตั้งป้ายจราจร  
นายธนวัฒน์  จั่นปาน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

ขอเสนอให้ประสานงานกับแขวงการทาง เพ่ือให้มีป้ายสัญญาณไฟจราจรโดยเร็วที่สุด 
 

นายสายชล ศรีพนมวรรณ 
ผอ.รพ.สต.หินเหล็กไฟ 

ขอแจ้งเรื่องสถานการณ์ covid-19 ถึงแม้ว่าประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อมา 2 เดือนแล้ว 
แต่จะประมาทไม่ได้ ควรสวมใส่หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ และที่ส าคัญเราควร
ตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่ไม่ผ่านการเข้าระบบ เพราะถ้ามีขอให้แจ้งเพ่ือการควบคุม
โรค เนื่องจากเขาไม่ได้ผ่านการกักตัว 
  - เห็นควรให้ดาวน์โหลดแอปไทยชนะ หรือพิมพ์ออกมาไว้ 
  - ขอขอบคุณ อบต.หินเหล็กไฟ ที่สนับสนุนโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุ   
  - ขอฝากประชาสัมพันธ์เรื่องสิทธิการเบิกในการรักษาของของข้าราชการ สามารถใช้ 
สิทธิฟรีไม่ต้องส ารองจ่าย ทั้งนี้ ขอขอบคุณ อบต.หินเหล็กไฟ ที่ให้การสนับสนุนด้วยดี 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

สอบถามว่า โครงการที่ยังคงค้าง 14 โครงการ เป็นของหมู่ใด และคาดว่าจะด าเนินการ
ได้กี่โครงการในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 
 

โครงการก่อสร้างตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

โครงการ 
ก่อสร้าง

แล้ว 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ยังไม่ได้

ด าเนินการ 
หมายเหตุ 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม.11 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 1 ม.16 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยใจรื่น ม.8 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยชวาทอง ม.6 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยต้นไทร 2 ม.15 
 

/ 
 

**ข้ันตอน
จัดซื้อจัดจ้าง** 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาหวาน ม.3 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเทียนชัย ม.2 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยปูนจีน ม.1 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลประเสริฐ 2 ม.13 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลประเสริฐ ม.13 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพลอยสว่าง  
(ต้นไทร) 

ม.2 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยพิมพ์ทอง ม.1 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรน้ าหนึ่ง 2 -
เพชรน้ าหนึ่ง 1 

ม.9 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยกย่อง ม.2 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยยาใจ ม.13 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจ ม.14 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมใจพัฒนา ม.5 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่วมพัฒนา ม.6 
 

/ 
 

** ก าลัง
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยไร่แลนด์ 3 ม.9 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเลียบถนน
บายพาส 

ม.4 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสามพันนาม -
หนองนกน้อย 

ม.12 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสุดใจ ม.16 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยหนองเหม 2 ม.5 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอยู่เจริญ ม.13 / 
   

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยส าราญรักษ์ ม.8 / 
   

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยป่าสน ม.10 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 
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โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ซอยไร่แลนด์ 2 ม.8 
 

/ 
 

**ข้ันตอน
จัดซื้อจัดจ้าง** 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอย 4 ม.11 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ซอยต้นยาง ม.3 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยปิ่นทอง ม.8 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า ซอยปาริฉัตร ม.14 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ซอยต้นไทร 1 ม.15 
 

/ 
 

** ก าลัง
ก่อสร้าง** 
 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ซอยทรัพย์พ่ีน้อง ม.14 / 
   

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ซอยศาลา ม.9 / 
 

- 
 

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า ซอยมัชวงศ์ ม.10 
 

/ - 
** ก าลัง
ก่อสร้าง** 

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยบ้านมอญ ม.1 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการซ่อมแซมลูกรัง ซอยมลเทียน ม.16 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาคนรักสุขภาพ ม.3 
  

/ 
**มีการโอนไป
ต้ังจ่ายถนน 
คสล.ซอย 3** 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สระหลวง ม.16 
  

/ 
**ยังไม่
ก่อสร้าง** 

นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

สอบถามโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรน้ าหนึ่ง หมู่ที่ 9 ไม่มีในแผน 
 

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเพชรน้ าหนึ่ง หมู่ที่ 9 ยังคงอยู่ โดยย้ายไปปรากฏอยู่
ในปีงบประมาณปี 2563 ปี 2564 และปี 2565 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 

ขออนุญาตน าเสนอสถานะการคลัง ปัจจุบัน อบต.หินเหล็กไฟ มีเงินรายรับรวม              
ทั้งสิ้น 82,084,164.16 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.73 % ของประมาณการรายรับ
และจ านวนเงินรายรับดังกล่าวนี้ อบต.หินเหล็กไฟ ได้มีการเบิกจ่ายไปแล้วรวมทั้งสิ้น 
67,547,126.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.10 % ของประมาณการรายจ่ายประจ าปี 
ดังนั้น ปัจจุบันมีเงินรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงอยู่จ านวน 14,537,038.07 บาท 
ซึ่งในจ านวนเงินดังกล่าวนี้  ยังคงมีหนี้ผูกพันอยู่ในระบบบัญชี จ านวนรวมทั้งสิ้น 
3,324,172.91 บาท (คิดเป็น14,537,038.07 - 3,324,172.91 = 
11,212,865.16 บาท ) กันเงินส าหรับบุคลากร และค่าใช้ต่างๆ ไว้ประมาณ 10 
ล้านบาท ส่วนรายได้คาดว่าจะได้รับในอีก 2 เดือน ประมาณ 6 ล้านบาท และคาดว่า
งบลงทุนอาจได้ท าเพียงบางโครงการ และงบลงทุนที่เหลืออาจใช้วิธีกันเงิน 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอฝากให้ส่วนราชการเร่งด าเนินการเพ่ือทราบค่าใช้จ่าย 

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้อ านวยการกองคลัง สรุปชี้แจงค่าใช้จ่ายเสนอต่อสภาในการประชุมวันที่ 10
สิงหาคม 2563 เพื่อน ามาพิจารณากันอีกครั้ง เพราะในขณะนี้ยังไม่ทราบว่าหมู่ใดได้ท า 
กี่โครงการ 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

ขอฝากเรื่องการบริหารงบประมาณและให้ค านึงถึงความถูกต้องเหมาะสมเป็นส าคัญ 
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นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

อยากให้ผู้บริหารลงพ้ืนที่ หมู่ที่ 4 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านใน
เรื่องการใช้น้ าว่าชาวบ้านเดือดร้อนมากขนาดไหน ทั้งนี้ อยากให้ผู้บริหารพิจารณา           
เรื่องน้ าก่อน เพราะน้ าถือว่าเป็นสิ่งส าคัญ ควรพิจารณาอันดับต้นๆ 

นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 

ส าหรับซอยพรสวรรค์ หมู่ที่ 4 เรื่อง แท้งค์น้ า ทางเราไดด้ าเนินการเข้าไปตรวจสอบแล้ว 
แต่ปัจจุบันรายรับไม่มีเข้ามา ซึ่งจะใช้วิธีซ่อมแซมขาหอถังที่ช ารุดก่อน โดยฝ่ายบริหาร 
ได้ให้ความส าคัญและเล็งเห็นถึงความเดือนร้อนของชาวบ้านทุกหมู่บ้าน และขอให้
สมาชิกสภาเสนอเรื่องเข้ามาได้ แต่ขอชี้แจงว่างบประมาณท่ีเข้ามามีไม่มากนัก 

ประธานสภาฯ ขอให้ผู้บริหารจัดล าดับความส าคัญในการพิจารณาด าเนินการให้มีความถูกต้องและ
เหมาะสม 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

กระผมเคยได้เสนอไว้ว่า เรื่อง น้ า ไฟฟ้า เห็นควรให้ความส าคัญ และพิจารณาก่อนเป็น
โครงการ อันดับที่ 1  

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

ทวงถามเรื่อง ไฟฟ้า ว่าด าเนินการหรือประสานงานถึงขั้นตอนใดแล้ว เนื่องจากล่วงเลย
มาเป็นระยะเวลานานถึง 8 เดือน เห็นควรให้เร่งด าเนินการ  

นายรัชพล  เสือสอาด 
ผอ.กองช่าง 

กองช่างได้ด าเนินการส่งหนังสือติดตามไปแล้ว จ านวน 3 ครั้ง และได้ประสานงานทาง
โทรศัพท์เป็นการส่วนตัว แต่ยังไม่มีการตอบรับ รวมถึงเรื่อง ประปา ก็ได้ประสานงาน
แล้วเช่นเดียวกัน 

นายบุญสืบ ดิษฐทองค า 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

ขอสอบถามเรื่อง คดีฟ้องร้องบุกรุกก่อสร้างถนนเข้าที่เอกชน หมู่ที่ 14 ปัจจุบันมีการ
ด าเนินการไปถึงขั้นตอนใดแล้ว และขอติดตามโครงการของงบประมาณปี พ.ศ. 2561 
- 2562 

ประธานสภาฯ ขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการติดป้ายยกฟ้องของถนน หมู่ที่ 14 
นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

กระผมได้เคยเรียนชี้แจงเรื่อง คดีฟ้องร้องบุกรุกก่อสร้างถนนเข้าที่เอกชน หมู่ที่ 14          
โดยศาลได้ยกฟ้องและมีการอุทธรณ์ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลพิจารณา ศาลอุทธรณ์ โดยจะ
ให้นิติกรช่วยด าเนินการติดตั้งป้าย ต่อไป 

นายสายชล  บุบผา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 

ปัญหาหลักถนนเส้นนี้ คือ ต้องการให้นิติกรเสนอเรื่องต่อศาล ช่วยด าเนินการติดตาม
เรื่อง เสาที่ปักกีดขวางไว้กลางถนนต่อไป 

ประธานสภาฯ 
 

ขอฝากให้ นายก อบต.หินเหล็กไฟ ช่วยหาวิธีให้ชาวบ้านใช้เส้นทางได้ ซึ่งสถานการณ์นี้
เกิดขึ้นหลายหมู่ เช่น หมู่ที่ 5 จึงขอให้ตรวจสอบให้เรียบร้อยตั้งแต่ขั้นตอนเบื้องต้น         
ในการใช้เขตท่ีดินก่อนเข้าด าเนินการตามโครงการ 
   - ขอให้สมาชิกสภาเสนอแนวทางโครงการที่ต้องการจัดท าส าหรับข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 

นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ขอฝากเรื่องไฟฟ้า ให้เร่งพิจารณาด าเนินการ และติดตามโดยด่วน 
 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
นายสายชล  บุบผา 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14 

ขอเสนอว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ให้พิจารณาเรื่อง น้ า 
กับไฟฟ้าก่อนให้ครบทุกหมู่ 

นายณรงค์เดช อินมี 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9 

เห็นว่าควรน าโครงการของปี พ.ศ. 2563 มาไว้ล าดับต้นๆ ก่อนเสนอของปี พ.ศ.2564 
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นายธนวัฒน์  จั่นปาน 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 

กระผมเห็นด้วยกับเสียงข้างมากในที่ประชุมสภาและขอให้พิจารณาตามความเดือดร้อน 
ของประชาชนเป็นหลัก 

นางสาวเรณู  ฤทธิ์มาก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 

เห็นด้วยตามมติที่ประชุมสภา  
 

นายจรัส อุชุภาพ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3 

เห็นด้วยตามมติท่ีประชุมสภา  
 

นายสงัด กลิ่นสุคนธ์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3  

เห็นด้วยตามมติท่ีประชุมสภา  
 

นายอภิชาติ  ชูลขันธ์ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

เห็นควรเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

มีข้อสงสัยว่าเหตุใด การประปาส่วนภูมิภาควางท่อซ้ าซ้อนกัน 

นางปวันรัตน์  รอดพ้น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5 

เห็นควรให้พิจารณาตามสถานการณ ์
 

นายนิยม  อ่ิมอาบ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6 

เห็นด้วยกับเสียงข้างมาก 
 

นายชาญชัย  ทองไทย 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7 

เสนอให้เรื่องน้ า ไฟฟ้า ควรพิจารณาเป็นอันดับแรกเนื่องจากเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
นายนาวิน มูลมงคล 
นายก อบต.หินเหล็กไฟ 
 

ขอเรียนท่านสมาชิก ด้วยงบประมาณส าหรับงบพัฒนามีประมาณ 3 ล้านเศษ เงินสะสม 
50 ล้านบาท ใช้ได้เพียง 20 ล้านบาท เห็นควรต้องปรึกษาหารือกันอีกครั้งระหว่าง 
ฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา ขอให้ปลัดชี้แจงการตั้งจ่ายงบประมาณเบื้องต้น 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 
 

ส าหรับร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ด้วยในช่วงเวลาที่ผ่านมา 2-3 ปี 
รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้น างบประมาณใช้ในท้องถิ่น ใช้เงินสะสม มีนโยบายเน้น
ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเกษตร ด้านอุปโภค บริโภค พัฒนาด้านการศึกษา       
เป็นต้น ไม่เน้นเรื่องการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ซึ่งนายก อบต.หินเหล็กไฟ ได้บริหาร          
วางแนวทางตามนโยบายดังกล่าว 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

ขอฝากผู้บริหาร เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เป็นปี พ.ศ. 2564  
โครงการเจาะบ่อบาดาล ซอยหนองพรานจันทร์ หมู่ที่ 4  

ประธานสภาฯ เรื่องเปลี่ยนแปลงปี พ.ศ. แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นอ านาจของผู้บริหาร 
นางสาวเรณู  ฤทธิ์มาก 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12 

ขอเสนอให้เล็งเห็นถึงความส าคัญเรื่อง น้ า ไฟฟ้า อย่าให้ขาด เพราะส าคัญ 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

มีความเห็นว่า ในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 เรื่อง น้ า ไฟฟ้า เป็นความผิดพลาดในการ
บริหารจัดการ ซึ่งหมู่ที่ 15 ไม่มีปัญหาเรื่อง น้ า ไฟฟ้า เห็นควรแบ่งเป็น 60 : 40 หมู่ใด
ที่มีปัญหาเรื่อง น้ า ก็ควรให้ใช้น้ าประปาส่วนภูมิภาค จึงขอฝากไว้ ณ โอกาสนี้  

นายภมร  อยู่เย็น 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16 

เห็นด้วยกับเสียงข้างมาก 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
 



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๐ 
 

ประธานสภาฯ ขอเชิญหัวหน้าส่วนราชการรายงานผลงาน โครงการ และงานกิจกรรม  
นางสาวกุลศิริ เกษรมาลา 
ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร 

ขอประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการปลูกต้นไม้ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. 
ณ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเหียง (ใกล้เคียงกับโรงเรียนนานาชาติ) 

นายพงศ์ศักดิ์  นาคโต 
ผอ.กองสาธารณสุขฯ 

กองสาธารณสุขฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
1. การควบคุมไข้เลือดออก โดยให้ อสม. แจกจ่ายทรายอะเบทสู่ชุมชน  

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
2. ขอเรียนว่า ขณะนี้ อบต.หินเหล็กไฟ ได้รับแจ้งจากเทศบาลปราณบุรีว่าปิดบ่อ

ขยะในวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๖๔ ดังนั้น เราจ าเป็นต้องจัดหาพ้ืนที่ส าหรับทิ้ง
ขยะ จึงขอฝากสมาชิกสภาเรื่องแนวทางการบริการจัดการอย่างไร ซึ่งได้มีแนว 
ทางรองรับเรื่องบ่อขยะเบื้องต้น ดังนี้  
       (1) ขอใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ โดยได้ยื่นหนังสือขออนุญาตกรมป่าไม้
ไว้แล้ว  
       (2) ใช้พื้นที่ หมู่ที่ 12 หรือพ้ืนที่ใกล้เคียงที่สุดที่จะอนุญาตให้ใช้ได้ 

3. กรมส่งเสริมท้องถิ่น มีนโยบายและงบประมาณส าหรับอาสาสมัครท้องถิ่น 
“โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” ประชาสัมพันธ์ให้คนว่างงานยื่นใบ
สมัครได้ที่ กองสาธารณสุขฯ อบต.หินเหล็กไฟ ภายในวันที่ 14 สิงหาคม โดย
ท างาน 20 วันต่อเดือน เป็นระยะเวลา 1 ปี คุณสมบัติ คือ มีอายุไม่ต่ ากว่า 
18 ปีบริบูรณ์ และต้องเป็นผู้ที่ไม่ได้รับรายได้จากรัฐ 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

ขอสอบถามเรื่อง การจัดเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะ เนื่องจากมีชาวบ้านร้องเรียนว่าเก็บ
จ านวนเดือนไม่เท่ากัน บางคน 3 เดือน แต่บางคน 6 เดือน 

ประธานสภาฯ ได้รับแจ้งจากชาวบ้านเก็บค่าธรรมเนียมไม่เป็นธรรม ซึ่งบางคนทิ้งบางคนไม่ได้ทิ้ง และ
ในปี พ.ศ. 2564 อบต.หินเหล็กไฟ ไม่มีที่ทิ้งขยะ จะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร 
ผอ.กองคลัง 
 

โดยหลักการเก็บค่าธรรมเนียมค่าขยะ คือ เก็บทุกครัวเรือน หลังคาเรือนละ 30 บาท/
เดือน กรณีที่เก็บ 3 เดือน หรือ 6 เดือน ซึ่งเป็นการเก็บล่วงหน้า ช าระล่วงหน้าตาม
ความสมัครใจ และเก็บย้อนหลัง กรณีค้างช าระ  และในการประชุมครั้งหน้าจะน า
เอกสารมาชี้แจง 

ประธาน ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงชาวบ้านที่ท้วงติงมาเบื้องต้นในการเก็บค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 
นางสาวสายนที โสดา 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 กระทรวงมหาดไทย ได้แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรม ในวันพุธ           
ที่ 12 สิงหาคม 2563 ดังนี้ 
   - ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ประดับธงชาติไทย ร่วมกับธงตราสัญลักษณ์ พร้อมประดับผ้าระบายสี
ฟ้าแลผ้าระบายสีขาว ณ สถานที่ท าการและอาคารบ้านเรือน ประดับไฟส่องสว่าง  
   - จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  
   - จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ และรณรงค์เชิญชวนประชาชนชาว
ไทยทุกหมู่เหล่า แต่งกายด้วยเสื้อโทนสีฟ้า ตลอดทั้งเดือน สิงหาคม 2563 
   - แจ้งหลักเกณฑ์ การขอรับความช่วยเหลือ ประกอบด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ 
     1. ใบค าร้อง 



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๑ 
 

     2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  
     3. ส าเนาบัตรประชาชน  
     4. ภาพถ่ายสถานที่เกิดภัยพิบัติ   
   - ด้านการด ารงชีพ ให้ด าเนินการช่วยเหลือเป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงิน โดยค านึงถึง
สภาพและเหตุการณ์ตามความเหมาะสม ดังนี้ 
     1 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือก่อสร้างที่อยู่อาศัยประจ า ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของ 
ที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริง หลังละไม่เกิน 33,000 บาท  
     2 ค่าวัสดุซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนส าหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ ที่ได้รับ
ความเสียหาย เท่าท่ีจ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาท  
     3 กรณีที่ผู้ประสบภัยพิบัติเช่าบ้านเรือนของผู้อ่ืน และบ้านเช่าเสียหายจากภัย           
พิบัติทั้งหลังหรือเสียหายบางส่วนจนอยู่อาศัยไม่ได้ ให้ช่วยเหลือเป็นค่าเช่าบ้าน                  
แก่ผู้ประสบภัยพิบัติ เท่าที่จ่ายจริงในอัตราครอบครัวละไม่เกินเดือนละ 1,700 บาท      
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน 

นายบุญเกล้า  ตั๊งถาวรการ 
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4 

ที่ผ่านมาการให้ความช่วยเหลือประชาชนล่าช้ามาก อยากให้มีการช่วยเหลือที่รวดเร็วขึ้น  
 

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เบื้องต้น เมื่อลงตรวจพ้ืนที่จริงพบว่าข้อมูลไม่ตรงกัน จึงน าเรื่องให้คณะกรรมป้องกัน
พิจารณาก่อนการเบิกจ่าย และขอบคุณสมาชิกที่ช่วยเหลือดูแลชาวบ้านที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

อยากทราบว่า กรณีสมาชิกต้องการเข้าไปตรวจสอบเอกชนบุกรุกที่สาธารณะ สามารถ 
กระท าได้หรือไม่อย่างไร  

ประธานสภาฯ การเข้าไปตรวจสอบนั้นจะต้องมีหนังสือขออนุญาตเจ้าของพื้นที่ 
นายสุดจริต  กลิ่นอยู ่
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15 

สอบถามเรื่องวิทยุสื่อสารว่ามีการใช้อยู่หรือไม่ อย่างไร  

นายจักริน พ่วงดี 
หัวหน้าส านักปลัด 

เรื่องวิทยุสื่อสาร ได้ก าชับงานป้องกัน เรียกคืนเพ่ือตรวจสอบ และมอบหมายให้ อปพร. 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในส านักงานปลัดใช้ ส่วนอีกรุ่นหนึ่งที่จะจัดซื้อจะส่งมอบให้ผู้น า
หมู่บ้าน/ผู้ใหญ่บ้านใช้ 

นางจิราพร รอดภัย 
ปลัด อบต.หินเหล็กไฟ 

ขอชี้แจงเพ่ิมเติม ในประเด็นข้อสงสัยที่สมาชิกหมู่ที่ 15 เรื่อง บุกรุกที่สาธารณะ กรณี                          
มีเหตุสงสัย 1) ให้เขียนค าร้อง ซึ่งทาง อบต. มีอ านาจหน้าที่เรื่องควบคุมอาคาร เพ่ือนัด
หมายออกตรวจพื้นที่พร้อมกัน โดยตรวจสอบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
นายหวัด ด่านกลาง 
รองประธานสภาฯ 

ในการประชุมสภา อยากให้นิติกร เข้าร่วมประชุมสภาด้วย เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายต่างๆ 

ประธานสภาฯ เห็นว่าปลัดและบุคลากรที่เข้าร่วมประชุมมีความสามารถตอบข้อซักถามได้ ทั้งนี้ มีท่าน
ใดสงสัยหรือมขี้อสักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 

ที่ประชุมสภาฯ - ไม่มี - 
ประธานสภาฯ หากไม่มีก็ขอแจ้งนัดหมายการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจ าปี 256๓  

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 10  สิงหาคม 2563  เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหินเหล็กไฟ และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้ 
 



รายงานการประชุมสภาฯ วันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ หน้า ๑๒ 
 

ที่ประชุมสภาฯ รับทราบ 
ปิดประชุม เวลา 13.๓0 น. 

 

 
ลงชื่อ             ผู้จดรายงานการประชุม 

      (นางจิราพร  รอดภัย) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายณรงค์เดช  อินมี) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๙ 
 
 

 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นายสายชล  บุบผา) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๔ 
 

 
 

ลงชื่อ             กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      (นางปราณี  พานพ่วง) 
     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ หมู่ที่ ๑๖ 
 
 
 

ลงชื่อ  
      (นายตรีธวัฒน์  สุขศรีปพัฒน์) 
           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 


